



ที่ ขร ๐๐๒๓.๕/ว ๓๗๘/๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
และเทศบาลนครเชียงราย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่ากรมบัญชีกลาง ขอประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการและการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ สามารถสมัครได้ที่ [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th) และสาขาธนาคารเจ้าของบัตรเดบิต (ขอความร่วมมือช่วยรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th)) ระหว่างวันที่ ๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้จ่ายเงินสดหรือชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) และ [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th) และสามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ  
โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๕-๐๑๖๕ ต่อ ๒๑

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๕๒๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงราย  
เลขรับ 1933  
วันที่ 106 ก.พ. 2562  
เวลา

ด้วยกรมบัญชีกลางขอประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th) และสาขาธนาคารเจ้าของบัตรเดบิต (ขอความร่วมมือ ช่วยรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th)) ระหว่างวันที่ ๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดหรือชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) และ [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th) รายละเอียดตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๓.๔/ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถเปิดดูได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป



กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๔

ผู้ประสานงาน

นางวาสนา โหมดว่องไว โทร. ๐๙ ๒๙๗๑ ๐๔๔๓

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๓.๔/ว ๒๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ ๖149
วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นประชาสัมพันธ์มาตรการฯ  
๒. แนวทางการดำเนินมาตรการฯ  
๓. ข้อมูลแสดงรายการสินค้าหรือบริการภายใต้มาตรการฯ

เลขที่ ๙๗๐  
วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒  
เวลา ๑๖:๐๖

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดสำหรับประชาชนที่ชำระเงินซื้อสินค้าหรือรับบริการภายใต้มาตรการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนที่ชำระเงินในการซื้อสินค้าหรือรับบริการในประเทศไทย โดยใช้บัตรเดบิตของตนเองซึ่งออกในประเทศไทยหรือชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ที่ผู้ให้บริการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการชำระเงินภายใต้การกำกับอาทิ ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standard QR Code Payment) โดยจะแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ออกจากราคาสินค้าและบริการที่ได้ชำระ และจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ ๕ ทั้งนี้ จะจ่ายเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อคน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการชำระโดยบัตรเครดิตและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ที่กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th) และสาขาธนาคารเจ้าของบัตรเดบิต (ขอความร่วมมือช่วยรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th)) ระหว่างวันที่ ๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการเงินสดหรือชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในกรณีนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดี และผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment Master Plan) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (คิวอาร์โค้ด) ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) และ [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th) และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รณูช ทองชิว คุณวรสิทธิ์ ประจันพล และคุณสุรชัย วรรณภาพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๒๑ ๔๙๖๐ และ ๖๕๓๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนันต์ทิพย์ รัตตโชติ)  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองการเงินการคลังภาครัฐ  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๒๑  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๒

กรมบัญชีกลาง
เลขที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒
๐๙:๕๙
เลขที่รับ ๑๙๗



สิ่งที่ส่งมาด้วย



# ช้อปไร้เงินสด ได้รับเงินคืน

## Go Cashless Get Cash back

วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการ  
ผ่านบัตรเดบิต หรือ QR Code

จ่ายเงินชดเชย  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%



### เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547)
- มีบัตรเดบิตที่ออกในประเทศไทย ที่เข้าร่วมมาตรการ หรือมีระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ที่เข้าร่วมมาตรการ เช่น QR Code (ไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรเครดิต)
- ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 มกราคม 2562 และตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านช่องทาง [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th)
- สมัครใช้บริการพร้อมเพย์โดยใช้เลขบัตรประชาชน เพื่อรับเงินชดเชยซึ่งเป็นธนาคารใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชย



### สำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ

- แบบฟอร์มใบสมัคร
- ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- มีระบบบันทึกการเก็บเงินผ่านระบบ POS (Point of sale)
- สมัครเข้าร่วมมาตรการกับกรมบัญชีกลาง ผ่านช่องทาง [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th)



### 1 ลงทะเบียน เริ่ม 7 - 31 ม.ค. 62



ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือ แสแกน QR Code นี้

### 2 ชำระค่าสินค้าและบริการตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 - 15 ก.พ. 62



ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วม มาตรการฯ

ชำระผ่านบัตรเดบิต หรือ QR Code

(ยกเว้น สุรา ยาสูบ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน รถยนต์ และจักรยานยนต์)

### 3 รับเงินชดเชย ภายใน พ.ย. 62



รับเงินชดเชย 5% จากภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยจะโอนเงินชดเชยผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยใช้เลขบัตรประชาชน

### 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่



[www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th)

[www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลาง 0 2127 7000 ต่อ 4921 4960 6533

**แนวทางการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ  
และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์**

**คุณสมบัติผู้ประกอบการร้านค้า**

1. เป็นผู้ประกอบการร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 2. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale : POS) ซึ่งสามารถแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าและบริการได้ ซึ่งที่ระบบบันทึกการเก็บเงิน POS จะช่วยเก็บบันทึกการขาย ยอดขาย จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่แยกออกจากราคาสินค้าและบริการ รายละเอียดสินค้าและพิมพ์ใบกำกับภาษี ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) ที่ต้องรับและส่งข้อมูลจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละรายการที่ระบบชำระค่าสินค้าและบริการได้ และ/หรือ

3. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน POS ตามข้อ 2 ซึ่งเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการการชำระเงินภายใต้การกำกับอื่น ๆ ที่ต้องการมีการรับและส่งข้อมูลจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละรายการที่รับชำระค่าสินค้าและบริการได้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีระบบบันทึกการเก็บเงิน POS ต้องทำการปรับปรุงและทดสอบเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ภายใต้มาตรการลดหย่อนเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ชำระ

4. กรณีที่รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบคิวอาร์โค้ด จะต้อง

4.1. มีเครื่องรับชำระบัตรเดบิต (EDC) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบบันทึกการเก็บเงิน POS และสามารถแสดง Dynamic QR Code เพื่อรองรับการรับชำระค่าสินค้าและบริการในลักษณะ C Scan B.

4.2 และ/หรือ มีอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับระบบบันทึกการเก็บเงิน POS เพื่อใช้แสดง Dynamic QR Code เพื่อรองรับการรับชำระค่าสินค้าและบริการในลักษณะ C Scan B

**การรับสมัคร**

หากร้านค้าประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถออกแบบฟอร์มการสมัคร (เอกสารแนบ) ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	การดำเนินการ	รายละเอียด
1	ขอรับแบบฟอร์มฯ	ติดต่อขอรับแบบฟอร์มฯ ได้ที่กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ หรือ Download ได้ที่ <a href="http://www.cgd.go.th">www.cgd.go.th</a>
2	การเปิดรับสมัคร	ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
3	ข้อมูล/เอกสารที่ต้องจัดเตรียม	1. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ 2. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/สำเนาหนังสือรับรองบริษัท 3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) กรณีมีมอบอำนาจ ต้องมีใบมอบอำนาจ และบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
4	สถานที่รับสมัคร	1. ร้านค้าที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร สมัครที่กรมบัญชีกลาง ห้องกำปั่นเงิน อาคาร 3 ชั้น 1 2. ร้านค้าที่ตั้งในส่วนภูมิภาค สมัครที่สำนักงานคลังจังหวัด

ทั้งนี้ ให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัดบันทึกข้อมูลการสมัครของร้านค้าในระบบ intranet ตามวิธีการที่กำหนด เพื่อจัดเก็บวันที่ และเวลาการบันทึกข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทดสอบการรับส่งข้อมูล โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่มีระบบบันทึกการเก็บเงิน POS ต้องปรับปรุงและทดสอบ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ตามมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ

สำหรับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ชำระเงินที่ใช้บัตรเดบิตของตนเองทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยและมีการใช้จ่ายในประเทศไทย (ไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) และ/หรือชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ผู้ให้บริการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการชำระเงินภายใต้การกำกับ อาทิ ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standard QR Code Payment) ในการซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึงสินค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต ได้แก่ สุรา ยาสูบ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์) กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน POS ซึ่งสามารถแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าและบริการได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ออกจากราคาสินค้าและบริการที่ได้ชำระ และการจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5 ทั้งนี้ การจ่ายเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเข้าระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ใช้เลขประจำตัวประชาชน

**ข้อมูลแสดงรายการสินค้าหรือบริการภายใต้มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ  
และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์**

**หลักการ**

จ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ชำระสินค้าหรือบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึงสินค้าภาษีสรรพสามิต 5 ประเภท ได้แก่ 1) สุรา 2) ยาสูบ 3) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 4) รถยนต์ และ 5) รถจักรยานยนต์) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง (ไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรเครดิต) สำหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ที่สามารถแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าและบริการได้ โดยแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ออกจากราคาสินค้าและบริการที่ได้ชำระ และจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5 ทั้งนี้ จะจ่ายเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน หรือเท่ากับการซื้อสินค้าและบริการจำนวนประมาณ 21,400 บาท โดยจ่ายเข้าระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขบัตรประชาชน

**คุณสมบัติประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ**

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547)
2. เป็นผู้ถือบัตรเดบิตของธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯ หรือ มีระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯ เช่น คิวอาร์โค้ด
3. ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 7 - 31 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th) และตามเงื่อนไขที่กำหนด
4. สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนผูกกับบัญชีธนาคารใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับที่นำมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชย

**คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านค้าที่จะเข้าร่วมมาตรการฯ**

1. เป็นผู้ประกอบการร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร
2. มีระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ที่ช่วยเก็บบันทึกการขาย รายละเอียดสินค้า คำนวณยอดขาย และพิมพ์ใบกำกับภาษี โดยเชื่อมต่อกับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) (เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ภายใต้มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
3. สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ กับกรมบัญชีกลาง และสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ

รายการสินค้าหรือบริการภายใต้มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ  
และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ	ประเภท	ภาษี	หมายเหตุ
1	ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์	ไม่ได้	เป็นการชำระค่าบริการของเดือนก่อน
2	ค่าทำศัลยกรรมหน้าอก ศัลยกรรมหน้า	ไม่ได้	ได้รับยกเว้น VAT
3	ค่ารักษาพยาบาล	ไม่ได้	ได้รับยกเว้น VAT
4	การซื้อทองแท่ง	ไม่ได้	ได้รับยกเว้น VAT
5	ซื้อเนื้อหมู ไก่ ปลา	ไม่ได้	ได้รับยกเว้น VAT
6	ซื้อหนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน	ไม่ได้	ได้รับยกเว้น VAT
7	ซื้อสินค้าในร้าน Duty Free	หากเป็นการซื้อสินค้าที่เสีย VAT ในร้าน Duty free สามารถได้รับเงินชดเชย	สินค้าในร้าน Duty Free มีทั้งที่เสีย VAT และไม่เสีย VAT สำหรับการซื้อสินค้าที่เสีย VAT สามารถได้รับเงินชดเชย
8	จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร	หากร้านอาหารนั้นจัด VAT สามารถได้รับเงินชดเชย ทั้งนี้ ไม่รวมสุรา เบียร์ ไวน์	
9	การซื้อทองรูปพรรณ	ได้เฉพาะค่ากำเหน็จ	เพราะการซื้อทองรูปพรรณเสีย VAT เฉพาะค่ากำเหน็จ
10	ซื้อประกันชีวิต ประกันรถยนต์	ไม่ได้	เพราะเป็นการให้บริการประกัน ซึ่งคุ้มครองนอกเหนือจากวันที่ 1-15 ก.พ.62
11	ค่าซ่อมรถ	หากเป็นการซ่อมและชำระค่าบริการ ในช่วงวันที่ 1-15 ก.พ. 62 และซ่อมแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.พ. 62 สามารถได้รับเงินชดเชย	
12	ซื้ออะไหล่รถ	ได้	
13	ซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ	ไม่ได้	เพราะไม่ทราบชัดเจนว่าได้รับบริการ ในวันที่ 1-15 ก.พ. 62
14	ซื้อมือถือ/ซิม/อุปกรณ์เสริม	ได้	
15	ซื้อบัตรของขวัญของห้างสรรพสินค้า (Gift voucher)	ไม่ได้	บัตรของขวัญของห้างสรรพสินค้า ไม่เสีย VAT
16	ซื้อทัวร์ไปต่างประเทศ	ไม่ได้	
17	ซื้อทัวร์ในประเทศ	หากเป็นการซื้อและใช้ท่องเที่ยว ช่วงวันที่ 1-15 ก.พ. 62 สามารถได้รับเงินชดเชย	



	ประเภท	หักภาษีมูลค่าเพิ่ม	หมายเหตุ
18	ค่านวดหน้า สปา	ได้	
19	ค่าตัวเครื่องบิน	ไม่ได้	ไม่เสีย VAT เว้นแต่เป็น ผู้ประกอบการจดทะเบียน
20	ค่าที่พัก	ได้ หากเป็นการพักและชำระ ค่าบริการ ในช่วงวันที่ 1- 15 ก.พ. 62	

หมายเหตุ: VAT = Value Added Tax (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)